

## 4 Thái Bình

## KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Thực hiện Nghị quyết số 62/2018/QH14, ngày 15/6/2018 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội và Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018, Đoàn giám sát đã tổ chức các buổi làm việc, nghe Chính phủ và các bộ, ngành chức năng trực tiếp báo cáo. Đoàn cũng tổ chức các đoàn công tác tiến hành giám sát tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam; đồng thời, yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương trên toàn quốc tổ chức

giám sát tại địa phương và gửi kết quả về Đoàn giám sát để nghiên cứu, xem xét.

Theo báo cáo kết quả giám sát, những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo; các địa phương, cơ sở tích cực thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về công tác PCCC. Mặc dù vậy, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, các hình thức, biện pháp tuyên truyền thiếu chiều sâu, chậm đổi mới; kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền còn hạn hẹp... nên ý thức PCCC của

người dân ở nhiều nơi, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Trong giai đoạn giám sát, toàn quốc đã thẩm duyệt PCCC đối với 58.504 dự án, công trình; tổ chức nghiệm thu về PCCC cho 29.230 dự án, công trình. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 2.662 công trình có nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC; tính đến tháng 7/2018 còn 110 công trình chung cư, nhà cao tầng đã y được chủ đầu tư đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC. Công tác kiểm định và chứng nhận an toàn đối với các phương tiện giao thông có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC được thực hiện nghiêm túc với sự phối hợp

chặt chẽ của cơ quan cảnh sát PCCC nên số vụ cháy đối với các phương tiện giao thông có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trên cả nước chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các vụ cháy, nổ giai đoạn 2014 - 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng mới 96.792 phương án chữa cháy, tổ chức tập 52.032 phương án, trong đó có 3.642 phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn có huy động nhiều lực lượng.

Trong 4 năm, lực lượng cảnh sát PCCC đã tham gia và phối hợp với các lực lượng dập tắt gần 10.000 vụ cháy (chiếm 73,1% số vụ cháy); lực lượng PCCC tại chỗ xử lý được trên 3.000 vụ cháy từ khi phát sinh.

Mặc dù vậy, việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy ở một số cơ sở vẫn còn tình

tế về kết quả thực hiện công tác y tế năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 và việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019. Đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi giám sát.

Năm 2019, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tổ chức khám bệnh cho khoảng 2,7 triệu lượt người, tăng 3,8% so với năm 2018. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,92%. Duy trì tiêm chủng thường xuyên cho trẻ cho vay vốn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong cho vay và quản lý vốn vay. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thái Bình để tổng hợp trình HĐND tỉnh.

Năm 2019, ngành Y tế tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại hệ thống y tế địa phương theo hướng tinh gọn, tinh giản, biến chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa

hình thức hoặc đối phó. Việc xây dựng, bố trí các điều kiện chữa cháy (giao thông, nguồn nước, phương tiện...) chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu chữa cháy. Nhiều vụ cháy do nhiều lý do không được dập tắt kịp thời đã bùng phát thành cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng PCCC chưa thực sự chặt chẽ.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn giám sát, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 và những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong thời gian tới.

tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực y tế, trước hết cho đội ngũ cán bộ của ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị và chất lượng các dịch vụ y tế. Tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cấp các bệnh viện và trạm y tế ở những địa bàn khó khăn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, thanh tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng trang thiết bị y tế.

Tại buổi giám sát, đại diện ngành Y tế đã giải trình, làm rõ một số vấn đề về kết quả khám chữa bệnh; giải pháp của ngành để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là ở trạm y tế và bệnh viện tuyến huyện; cách thức triển khai xét nghiệm nhằm bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt; phân bổ thẻ bảo hiểm y tế và giải pháp khắc phục tình trạng vượt chỉ bảo hiểm y tế...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành Y tế cần

và các ngành chức năng phải thường xuyên giám sát việc xử lý rác thải tại các nhà máy xử lý rác thải, công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, nhất là tại khu vực Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và công tác trồng, bảo vệ rừng ngập mặn trên địa bàn huyện...

Đại biểu cử tri kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, đề nghị tỉnh, huyện quan tâm, rà soát, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Ngoài ra, đại biểu cử tri huyện Thái Thụy cho rằng hiện nay công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở một số địa phương rất khó khăn do nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thường xuyên vắng mặt ở địa phương, việc gọi thanh niên về sơ tuyển, khám tuyển gặp nhiều khó khăn... Để nghị tỉnh, huyện có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tuyển quân cũng như xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các huyện đã tiếp thu, giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị; đồng thời, tổng hợp các vấn đề gửi các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết và trình HĐND tỉnh, HĐND huyện trong kỳ họp tới.

*Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019*

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 13/11, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu với đoàn về mảnh đất và con người Thái Bình đồng thời cho biết, năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa lớn chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động trong đó có hoạt động tuyên truyền, sáng tác các ca khúc về mảnh đất và con người Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sau chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế, mảnh đất và con người Thái Bình sẽ là nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ sáng tác, cho ra đời những ca khúc hay về Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Đức Trịnh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhạc sĩ Giáng Sơn, nhạc sĩ Tuấn Phương cùng các nhạc sĩ trong đoàn công tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cảm ơn sự tin tưởng, giao phó của tỉnh Thái Bình đối với các nhạc sĩ trong đoàn. Bằng tình cảm với quê hương Thái Bình, các thành viên trong đoàn công tác sẽ nỗ lực lao động nghệ thuật, sáng tác được nhiều ca khúc về mảnh đất và con người Thái Bình.

Trong hai ngày 13 - 14/11, các nhạc sĩ trong đoàn công tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tham quan thực tế tại một số di tích lịch sử, làng nghề, làng vườn, xã nông thôn mới để tìm hiểu về mảnh đất và con người Thái Bình, tìm nguồn cảm hứng cho các nhạc phẩm để đưa hình ảnh mảnh đất và con người Thái Bình cả trong quá khứ anh hùng và hiện tại đang đổi mới, phát triển từng ngày đến với nhân dân cả nước và bạn bè thế giới.

**HOÀNG LÃNH**

## TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện nhiệm vụ, kế hoạch trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải ban hành các danh mục thuộc BMNN và bố trí cán bộ quản lý, bảo vệ BMNN. Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh khắc phục những hạn chế, tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

## QUYNH PHỤ, ĐÔNG HƯNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

\* Vụ xuân, hè năm 2020, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy 11.463ha lúa xuân.

Theo đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy 35 - 40% diện tích lúa chất lượng, phấn đấu năng suất bình quân đạt 72 tạ/ha trở lên; gieo cấy 100% diện tích lúa xuân đồng thời vụ, mỗi xã/lúa chọn 2 - 3 giống lúa chủ lực, 1 - 2 giống lúa bổ sung trên cơ sở các giống được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định, ưu tiên các giống lúa ngắn ngày. Để tăng năng suất cây trồng, huyện khuyến khích nông dân mở rộng diện tích áp dụng biện pháp “3 giảm, 3 tăng”, kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, phương pháp gieo cấy hiệu ứng hàng biên, cấy máy mạ khay... Vụ xuân, hè năm 2020, huyện phấn đấu trồng 2.450ha cây màu, trong đó cây màu xuân đạt 1.450ha, cây màu hè 1.000ha, tập trung vào các cây chủ lực là ngô, khoai lang, lạc, đậu tương, dưa, bí, rau màu các loại.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng đề án, kế hoạch sản xuất vụ xuân, hè chi tiết đến từng cơ sở thôn, từng xã đồng của địa phương. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục tồn tại, vướng mắc khi tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch. Đồng thời, tuyên truyền và thông báo sớm về cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy trên hệ thống loa truyền thanh để nông dân biết, chủ động giống và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho sản xuất.

## Bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Theo Quyết định, 2 văn bản bãi bỏ gồm: Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND, ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình; Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND, ngày 1/3/2012 của UBND tỉnh về việc thay thế, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND, ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình.

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2019.

**P.V**

## MỜI VIẾT BÀI CHO BÁO THÁI BÌNH TẾT CANH TÝ 2020

Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Thái Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt: Báo Thái Bình tết Canh Tý 2020; đã chọn các nội dung hấp dẫn trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn).

Để ấn phẩm có nội dung phong phú, hấp dẫn, Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng kính mời bạn đọc và các công tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết tin, bài, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối, gửi tranh, ảnh, video clip... cho Báo Thái Bình, nội dung tập trung phản ánh không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; dưỡng người tốt, việc tốt, những nét đẹp văn hóa đặc sắc, môn thể thao truyền thống, những phong tục, tập quán liên quan đến tết cổ truyền của dân tộc, phong tục đón tết độc đáo của các nước trên thế giới... Mỗi bài viết nên kèm theo từ 3 - 5 ảnh có nội dung phù hợp với chủ đề phần ảnh.

Tin, bài, ảnh, video clip... cộng tác xin gửi về địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc qua email: toasoan@baothaibinh.com.vn. Hạn cuối nhận tin, bài, ảnh: Ngày 20 tháng 12 năm 2019.

**BAN BIÊN TẬP BÁO THÁI BÌNH**

## TIẾP XÚC CỬ TRI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Các đại biểu cử tri cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỷ họp đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống.

Đại biểu cử tri huyện Kiến Xương phân ánh tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa mùa vẫn tái diễn ở một số địa phương trong huyện, đề nghị chính quyền huyện, xã có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này. Hiện nay, tình trạng người dân bỏ ruộng có chiều hướng gia tăng, gây lãng phí tài nguyên đất đai, đại biểu cử tri đề nghị tỉnh, huyện có cơ chế, chính sách nhằm thu hút, khuyến khích doanh nghiệp, người dân tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết.

Đại biểu cử tri xã Trà Giang phân ánh hoạt động hút cát trái phép trên khu vực sông Trà Lý qua địa phận xã diễn ra thường xuyên, đe dọa đến hành lang bảo vệ đê và cuộc sống của người dân; kiến nghị các ngành chức năng kịp thời vào cuộc xử lý tình trạng trên.

Về chế độ, chính sách, đại biểu cử tri đề nghị các cấp, các ngành liên quan tập trung rà soát, thẩm định, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho đối tượng nhiễm chất độc da cam/

Đioxin, bảo đảm đúng chế độ, đồng đối tượng, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi bằng Tổ quốc ghi công cũng như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công.

Về chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019 - 2021, đại biểu cử tri cho rằng đây là chủ trương đúng, góp phần cải cách hành chính, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cử tri trong huyện đồng thuận cao với chủ trương này. Tuy nhiên, tỉnh, huyện cần vào cuộc tích cực, đồng bộ, có giải pháp giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh, bất cập xảy ra trong qua trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp. Cùng với đó, tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai xảy ra trong thời gian qua theo đúng quy định của pháp luật.

Về vấn đề giao thông, đại biểu cử tri phân ánh tuyến đường làng nghề đi xã Hồng Thái đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động làng nghề; kiến nghị tỉnh, huyện sớm có kế hoạch nâng cấp, cải tạo để tạo thuận lợi trong hoạt động giao thương, đi lại của nhân dân. Cùng với đó, xử lý quyết liệt hơn tình trạng tái lân

chiếm hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường tỉnh, huyện...

Đối với công tác tuyển quân những năm gần đây rất khó khăn, để bảo đảm đủ chỉ tiêu cũng như chất lượng tân binh, tỉnh, huyện cần tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, quy trình tuyển quân, bảo đảm công bằng, minh bạch cũng như bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của công dân.

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh, HĐND huyện Thái Thụy phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc với đại biểu cử tri huyện Thái Thụy tại 2 cụm xã Thụy Phong và Thái Hồng.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo với đại biểu cử tri tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 và năm 2020; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín của HĐND tỉnh và HĐND huyện. Các đại biểu cử tri bày tỏ phần khởi, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng cở quốc phòng - an ninh. Các đại biểu cử tri cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp đồng thời đề xuất, kiến

## TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

chính trị - xã hội; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gần với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Khẩn trương chuẩn bị văn kiện đại hội; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của chi bộ trực thuộc; tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các chi bộ trực thuộc có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

\* Sáng ngày 13/11, Huyện ủy Tiên Hải triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG